



๒ เมษา มหาจักรีสิรินธร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน



ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน

รับชมการแสดงนาฏศิลป์อาเซียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยมีการแสดงจากนักแสดงนานาชาติ(อินเดีย,มาเลเซีย,อินโดนีเซียและเกาหลีใต้),

การแสดงจากผู้เข้ารับการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน

และการแสดงจากนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สธ. ในนามประเทศไทย

๒ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๓๐ น.เป็นต้นไป

ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ

KPRU NEWSLETTER ปี 2561 ฉบับที่ 14 ประจำวันที่ 26 - 31 มีนาคม 2561

สาร **สักทอง**

KPRU

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 ม.1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

โทร. 0 5570 6555

โทรสาร 0 5570 6518

เยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน ครั้งที่ ๕

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย



เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรุภา โประภัสสร ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวรายงาน โครงการนี้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมลีลาวดี หอประชุมที่บึงกรังศรีษิต ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยได้รับความร่วมมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย-ศรีสัชชนาลัย-กำแพงเพชร (อพท.4) , วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร และ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาระหว่างประเทศไทยและอาเซียนได้ศึกษาเรียนรู้นาฏศิลป์อาเซียนร่วมกันและเป็นการสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์อาเซียนให้กับเยาวชน กลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักเรียนจากสถานศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร และนักเรียน นักศึกษาจากประเทศอาเซียน จำนวน ๕ ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินเดีย ประเทศเกาหลีใต้ และนักเรียน นักศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 300 คน ภายในงานมีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การแสดงนาฏศิลป์อาเซียน กิจกรรมเสวนา “บทบาทนาฏศิลป์อาเซียนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก” กิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย เช่น ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และการแสดง “รำถวายพระพร” เป็นต้น

หมู่บ้านท่องเที่ยวตลาด 3 วิธีที่ทำขุนราม

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม จัดกิจกรรมหมู่บ้านท่องเที่ยวตลาด 3 วิธีที่ทำขุนราม โดยมีนายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ แจ่มผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด สำหรับกิจกรรมหมู่บ้านท่องเที่ยวตลาด 3 วิธีที่ทำขุนราม ได้จัดขึ้นตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาให้เป็นชุมชนต้นแบบร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีพื้นที่เป้าหมาย 13 หมู่บ้าน ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อสืบสานวัฒนธรรม 3 วิธีของชุมชนให้คงอยู่ผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวตลาด 3 วิธี ทำขุนราม ให้คงอยู่ตลอดไป 2.เพื่อให้ชุมชนมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชน 3.เพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง และเป็นชุมชนต้นแบบให้กับชุมชนอื่นได้ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2561 เวลา 18.30 น.เป็นต้นไป ณ วัดบ้านใหม่สุวรรณภูมิ ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร โดยเป็นลักษณะกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ 3 ภาค คือภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคอีสาน ผ่านการแสดงและมีการจำหน่ายอาหารประจำถิ่นของแต่ละภาค การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในครั้งนี้จะกำหนดจัดอย่างต่อเนื่อง ในสัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน



**การเสริมสร้างวัฒนธรรมคุณธรรม
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร**



เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมเรื่อง “การเสริมสร้างวัฒนธรรมคุณธรรม ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตให้ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติงานอย่างสุจริตและต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัย วิทยากรโดย ดร.จินตนา พลอยภัทรภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. และคณะ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 251 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

**รายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ
ระดับปริญญาตรี รอบ 1/2**

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดการรับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบ 1/2 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ยังคงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้ - 22 มิถุนายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 055 706 547



การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1”



เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1” ณ ห้องประชุมร่มสัก 1 (ชั้น 2) อาคารคณะครุศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี และรองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชุกระนันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมครั้งนี้ เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การสร้างเครือข่ายการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทาง การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนากระบวนการผลิตครูด้วย การวิจัย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์กับสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์ นักศึกษาวิชาชีพครูที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และครูพี่เลี้ยง ร่วมกันสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย และนำผลงานมาเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิด ประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป โดยมีผลงานทางวิชาการเข้าร่วมการนำเสนอในการประชุมวิชาการครั้งนี้เป็นจำนวนทั้งหมด 139 ผลงานโดยแบ่งออกเป็นผลงานทางวิชาการประเภท Poster จำนวน 90 ผลงาน และ Oral Presentation จำนวน 49 ผลงาน

"คุณธรรมจริยธรรม สู่สำนักครุดี"

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรม "คุณธรรมจริยธรรม สู่สำนักครุดี" โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชุกระนันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธี การจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครู และเป็นครูที่มีความรู้ ไปพร้อมกับการเป็นครูที่ดีในอนาคต ซึ่งได้รับการบรรยายธรรมในหัวข้อ คุณธรรมจริยธรรม สู่สำนักครุดี เทศนาธรรมโดย พระมหาวิมล วิริญาโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา และเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี กรุงเทพมหานคร จัดขึ้น ณ ห้องครุร่มสัก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร



เรียนเชิญอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ



"การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้คาดหวัง"

ภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ประจำหลักสูตรมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ.2552
และใน มคอ.1

วันอังคาร ที่ 3 เมษายน 2561
เวลา 08.30 – 16.40 น.

วิทยากร โดย รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา 055-706-555 ต่อ 1401(คุณชรินทร์ณี)

สำหรับท่านที่ต้อง
เดินทางไกล
ดาวน์โหลด
แอปพลิเคชันไว้ระคะ
ด้วยความปรารถนาดี
จาก มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร

ร่วมติดตามรถโดยสาร

ผ่านมือถือกับกรมการขนส่งทางบก

แบบ **Real Time** ได้ตลอด 24 ชม.

ตรวจสอบความเร็ว



ชั่วโมงการทำงาน รู้พิภัก รู้จุดจอด

ร้องเรียนพฤติกรรมเสี่ยง

โหลดเลย
"DLT GPS"



Download on the App Store | Google play



กรมการขนส่งทางบก

Everyday for Everyone
ทุกจุดจบ เพื่อทุกคน



Happiness for All
ความสุขของไทย หนึ่งความป้ออกภัยให้ทุกคน



1584



ตารางเวรรักษาการ ประจำเดือนเมษายน

ตรวจสอบตารางเวรรักษาการณ ประจำเดือนเมษายน 2561 ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ และดาร์วินโหลด
ได้แล้ววันนี้ที่ www.kpru.ac.th

ถาม – ตอบ

สำหรับบุคลากรท่านใด มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือสิทธิสวัสดิการของบุคลากร และฝากข่าวประชาสัมพันธ์
สามารถส่งคำถามและฝากข่าวประชาสัมพันธ์มาได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2 ช่องทาง คือ 1. อีเมล KPRU.PR@GMAIL.COM
2. ส่งจดหมายมาได้ตู้แสดงความคิดเห็นหน้าห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)



การชี้มูลความผิดทางอาญา

ตอนที่ 6 สารานุกรมสุภาพชนองเรือ จังหวัดขอนแก่น



ร้องเรียนข้อกล่าวหา เรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน ในการอนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน และลงนามในใบถอนเงิน /เช็ค ธนาคารเพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมา โครงการก่อสร้างสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก และ รื้อถอนสะพานคอนกรีต เสริมเหล็กเก่า ผู้ถูกกล่าวหา : ๑. นายวิทยา ศุภศิริโกคา นายกเทศมนตรีตำบล ดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ๒. นายสุรเชษฐ์ จำปาศรี รองนายกเทศมนตรีตำบล ดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม **ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. :** ๑. นายวิทยา ศุภศิริโกคา - มีมูลความผิดฐานปฏิบัติการ ผ่าฝืนต่อ ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วย อำนาจหน้าที่ หรือมีความประพฤติ ในทางจะ นำมาซึ่งความเสียหายแก่ศักดิ์ตำแหน่ง หรือแก่เทศบาล หรือแก่ราชการ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๗๓ - มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ๒. นายสุรเชษฐ์ จำปาศรี - มีมูลความผิดฐานปฏิบัติการ ผ่า ฝืนต่อ ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพ ของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือ ปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ หรือ มีความประพฤติ ในทางจะนำมาซึ่ง ความเสียหายแก่ศักดิ์ตำแหน่ง หรือแก่เทศบาล หรือแก่ราชการ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไข เพิ่มเติม มาตรา ๗๓ - มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ประกอบมาตรา ๘๖

การชี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่ถึงเป็นที่สุด ผู้ถูกกล่าวหา ยังเป็นบริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด



สำนักงานสีเขียว Green Office



ตอน... “12 วิธีลดโลกร้อน ที่คุณเองก็ทำได้”

สวัสดิ์ดีคะ KPRU Green Office ตอนที่แล้วพูดถึง “12 วิธีลดโลกร้อน ที่คุณเองก็ทำได้” โดยเฉพาะการใช้ “รถ” ของเรานี่แหละค่ะ เพราะ “รถ” หรือยานยนต์ต่างๆ เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาโลกร้อน เนื่องจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ออกมามากจนใจ เรามาดูกันต่อดีกว่าคะ จะช่วยลดโลกร้อนได้อย่างไรอีกบ้าง

4. เช็คลมยาง การขับรถโดยที่ยางมีลมน้อย อาจทำให้เปลืองน้ำมันเพิ่มขึ้นได้ถึง 3% จากปกติน้ำมันทุกๆ ลิตรที่ประหยัดได้ จะลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 20 ปอนด์
5. วางแผนก่อนเดินทาง ศึกษาเส้นทางและวางแผนก่อนออกเดินทางทุกครั้ง เพื่อจะได้ไม่หลงทางให้เสียเวลาและเสียพลังงานโดยไม่จำเป็น
6. ไม่เร่งเครื่องยนต์ตอนเกียร์ว่าง อย่างที่เราเรียกกันติดปากว่า เบิ้ลเครื่องยนต์ การกระทำได้กล่าว 10 ครั้ง สูญเสีย น้ำมันถึง 50 ซีซี ปริมาณน้ำมันขนาดนี้รถวิ่งไปได้ตั้ง 350 เมตร
7. ขับรถด้วยความเร็วคงที่ หรือขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะช่วยลดการใช้ น้ำมันลงได้ 20% หรือคิดเป็นปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดได้ 1 ตัน ต่อรถยนต์แต่ละคันที่ใช้งานราว 3 หมื่นกิโลเมตรต่อปี
8. ไม่ออกรรถกระชากดังเอี้ยด การออกรรถกระชาก 10 ครั้ง สูญเสีย น้ำมันไปเปล่าๆ ถึง 100 ซีซี น้ำมันจำนวนนี้รถ สามารถวิ่งได้ไกล 700 เมตร



ติดตาม “12 วิธีลดโลกร้อน ที่คุณเองก็ทำได้” ใน KPRU Green Office ตอนที่ 12 ในจดหมายข่าวสารสัปดาห์ของ KPRU Newsletters ฉบับหน้า สำหรับสัปดาห์นี้ “โชคดีมีชัยกันนะคะ”

ขอบคุณข้อมูลจาก www.motorexpo.co.th

ที่ปรึกษา รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
กองบรรณาธิการ ผศ.ดร.พชรุภาไพ ประภัสสร ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี อาจารย์พิมพ์นารา บรรจง นางสาววรรณภา รอดจันทร์
 นายสมศักดิ์ พูนใจสม นายวุฒิชัย ตระกูลเกษม และเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผลิตโดย งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โทรศัพท์ 055 706 555 โทรสาร 055 706 518